

แจ้งความเอาผิด นายทุนหมู่บ้านผี

ผอ.ชลประทานชัยภูมิ ควงสำนัก งานก่อสร้างโครงการที่ 13 แจ้งความ กับพนักงานสอบสวน 3 ♦ อ่านต่อหน้า 15

หมู่บ้านผี

□ ต่อจากหน้า 1

ท้องที่ ให้เอาผิดกลุ่มนายทุน-ข้าราชการ-ฝ่ายปกครอง-ชาวบ้าน ที่ร่วมกันสร้างหมู่บ้านผี แหกดารัฐบาลหวังเงินชดเชยหลังละ 1 ล้าน เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการแล้ว ปูซ้ำ หากรู้ว่าผิดแล้วไม่ยอมรื้อถอนต้องเสียค่ารื้อให้รัฐด้วย ขณะที่ “รอง ผบ.ก.จ.ชัยภูมิ” ถิ่นหวังเล่นงานนายทุนเป็นเป้าแรก

จากกรณี “เดลินิวส์” นำเสนอข่าวตีแผ่ความไม่โปร่งใส หลังพบกลุ่มนายทุนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างหมู่บ้านผีใน จ.ชัยภูมิ รวม 5 แห่ง บริเวณพื้นที่เตรียมก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร เขื่อนยางนาดี เขื่อนชีบนและเขื่อนลำตะพุง ใน อ.หนองบัวระเหว อ.เทพสถิต อ.บ้านเขว้า และอ.หนองบัวแดง ภายใต้งโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท เพื่อหวังได้รับเงินชดเชยหลังละ 1 ล้านบาท กระทั่ง ผวจ.ชัยภูมิ สั่งตรวจสอบเชิงลึก ระบุว่าจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้และให้เจ้าหน้าที่ก่อนเลขที่บ้านกว่า 600 หลังออกทันที จากนั้นได้มีคำสั่งย้ายฝ่ายปกครองพื้นที่แบบไม่มีกำหนด และตั้งศูนย์ปราบปรามหมู่บ้านผี ซึ่งล่าสุดความไม่ชอบมาพากลก็ผุดขึ้นอีก แฉมหัศจรรย์ว่าจ้างชาวบ้านค้างคืนที่มาจากครอบครัวเดียวกันมาแสดงตัวเป็นเจ้าของหมู่บ้าน แต่หลัง ล่าสุดเจอเอาผิดนายอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าอนามัย ตำบลของอำเภอเทพสถิต-บ้านเขว้า-หนองบัวระเหว ฐานละเลยให้หมู่บ้านผีผุดไม่หยุด ตามที่ได้เกาะติดอย่างต่อเนื่องนั้น

ความลับหน้า เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายมนชัย สวัสดิ์วารี ผอ.ชลประทานชัยภูมิ นายประดิษฐ์ กลิมจิตร ผอ.สำนักงานก่อสร้างโครงการที่ 13 กรมชลประทาน และนายไพบุลย์ แสงทอง นิติกรประจำกรมชลประทาน นำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเขว้า สภ.เทพสถิต และ สภ.หนองบัวระเหว เพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดกับ

กลุ่มนายทุน คนต่างถิ่น และชาวบ้านที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเจตนาฉ้อฉลพากันเข้ามา ก่อสร้างบ้าน จุดสระน้ำและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ หวังเงินค่าชดเชยเวนคืนที่ดินคกหลังละ 1 ล้านบาท ในเขตพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง 2 เขื่อนใหญ่ เขตรอยต่อ 3 อำเภอของ จ.ชัยภูมิ ได้แก่ เขื่อนโปร่งขุนเพชร เขตรอยต่อ อ.หนองบัวระเหว กับ อ.เทพสถิต และเขื่อนยางนาดี เขตรอยต่อ อ.หนองบัวระเหว กับ อ.บ้านเขว้า ซึ่งการแจ้งความครั้งนี้ถือเป็นการแจ้งดำเนินคดีอย่างเป็นทางการครั้งแรกตั้งแต่ปรากฏเรื่องราวทั้งหมดมา

โดยใจความเอกสารระบุว่า ตามหนังสือ กษ.03086898 ลงวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทาง ผวจ.ชัยภูมิ ได้สั่งการให้ประชุมให้กรมชลประทานแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอกณะกรรมกรจัดการน้ำ(กบอ.) เตรียมการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชรและเขื่อนยางนาดี ต่อมากรมชลประทานได้ทำการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวพบมีการปลูกสร้างบ้าน จุดสระน้ำ ปลูกต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ โดยมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อหวังเงินชดเชยหรือค่าเวนคืนที่ดิน และขณะนี้ยังไม่สามารถระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่แน่ชัดได้ ทำให้ทางจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งที่ 1305/2556 ลงวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบบริเวณดังกล่าว หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมกรมชลประทานในฐานะผู้เสียหายจะได้ร้องกล่าวโทษต่อบุคคลหรือกลุ่มคนดังกล่าวต่อไป

นายมนชัย เปิดเผยว่า มีกลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่เตรียมการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว และเขื่อนยางนาดี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เนื้อที่กว่า 700 แปลง ซึ่งกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่ได้กว้านซื้อที่ดินสำหรับสร้างบ้านไว้กว่า 300 หลัง แต่ไม่มีคนอยู่อาศัย หรือเรียกว่า หมู่บ้านผี เพื่อหวังเงินชดเชยหลังละ 1 ล้านบาท ต่อมากลุ่มนายทุนได้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนัก รถแบ็กโฮ และอุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมคนงานเข้ามาดำเนินการทันที

นอกจากนั้น ยังมีผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและชาวบ้านที่หลงผิด เชื่อในคำลวงจนพากันก่อสร้างบ้านเพิ่มอีก 300 หลัง ทำให้มีบ้านผีรวมเป็น 600 หลัง ขณะเดียวกันหลังข่าวเริ่มแพร่ออกไป กลุ่มนายทุนซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองระดับชาติ นอกพื้นที่ ได้ระดมกว้านซื้อที่ดินอีกกว่า 150 ไร่ สร้างเป็นรีสอร์ทอีกนับ 200 หลัง แฉมยังได้รับการช่วยเหลือจากครู อาจารย์ ข้าราชการและชาวบ้านบางรายที่รู้เห็นเป็นใจด้วย

นายมนชัย เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้มีบ้านผีที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วมากกว่า 600 หลัง ซึ่งได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การชลประทาน หลวงปี 2485 และมีการกระทำฉ้อฉลเข้าข่ายฉ้อโกงในโครงการรัฐ โดยมีเจตนาแอบแฝงหาผลประโยชน์จากภาครัฐ นอกจากนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงหมู่บ้านผีที่มี ผวจ.ชัยภูมิ เป็นหัวหน้าศูนย์ ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ตำรวจ เพื่อจะขอกำลังสนับสนุนบุกเข้ารื้อถอนหมู่บ้านผีที่เข้าข่ายการกระทำผิดทั้งหมด แฉมยังระบุว่าถ้าใครรู้ว่าผิดแล้วไม่ยอมรื้อถอน กระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องรื้อถอนเองแล้วนั้น จะถือว่ามีความผิด ทำให้คนผู้นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายการรื้อถอนให้รัฐด้วย

ด้าน พ.ต.อ.ไวยสุชัย สิงหนาท รอง ผบ.ส.ก.จ.ชัยภูมิ ในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวน

คดีดังกล่าวกล่าวว่า หลังจากมีการแจ้งเอาผิดอย่างเป็นทางการแล้ว ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีใครคิดและมีใครร่วมขบวนการบ้าง ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาโดยไม่มีขยกเว้น ทั้งนี้ได้แบ่งคดีแยกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเน้นไปที่การดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนเป็นหลัก ส่วนอีกชุดให้ตรวจสอบว่ามี ข้าราชการและชาวบ้านรายใดให้ความร่วมมือ.